

TIỀN HẢI

Tích cực chuẩn bị cho diễn tập khu vực phòng thủ huyện năm 2022



Cán bộ, chiến sĩ Đại đội 4 dân quân gái tập trung huyện Tiên Hải làm chủ khí tài sẵn sàng tham gia diễn tập khu vực phòng thủ huyện năm 2022.

Diễn tập khu vực phòng thủ là nhiệm vụ trọng tâm của huyện Tiên Hải trong năm 2022. Thời gian qua, các đơn vị, địa phương của huyện đã chủ động cơ sở vật chất, bố trí trận địa tại các khu vực, địa điểm tổ chức diễn tập thực binh, bảo đảm đúng tiến độ cho diễn tập theo kế hoạch đã đề ra.

Những ngày qua, mặc dù tiết trời lúc mưa lúc nắng song cán bộ, chiến sĩ Đại đội 4 dân quân gái tập trung và lực lượng dân quân các xã, thị trấn đã vượt qua khó khăn hàng say luyện tập với cường độ cao để chuẩn bị tham gia bản đàn thật trong nội dung thực binh của cuộc diễn tập khu vực phòng thủ huyện. Chỉ Trần Thị Hoa, dân quân xã Đông Lâm chia sẻ: Chúng tôi đã sắp xếp công việc để tham gia huấn luyện theo lệnh điều động, nghiêm túc luyện tập trên thao trường theo hướng dẫn của Ban CHQS huyện. Trong luyện tập đã khắc phục khó khăn của thời tiết, bảo đảm an toàn về người và vũ khí trang bị. Đến nay, các bài huấn luyện thực binh phục vụ cho diễn tập khu vực phòng thủ huyện đã cơ bản hoàn thành.

Là người trực tiếp huấn luyện cho các nữ chiến sĩ dân quân trên thao trường, Thiếu tá Nguyễn Xuân Khiêm, Trợ lý tham mưu, Ban CHQS huyện Tiên Hải thấu hiểu nỗi vất vả, khó khăn của các chiến sĩ. Anh chia sẻ: Huấn luyện pháo 37 ly là nội dung huấn luyện đối với nam đã rất khó, vì đây là vũ khí, khí tài hạng nặng. Tuy nhiên, các nữ chiến sĩ dân quân đã nỗ lực, quyết tâm vượt qua khó khăn để làm chủ vũ khí, thực hành tốt các bài bắn, thực tập trong từng động tác, từ đặt pháo, kiểm tra binh khí đến lấy thăng bằng, thống nhất khẩu ngắm, thực hành bắn các mục tiêu trên không.

Thượng tá Trần Duy Bình, Chính trị viên Ban CHQS huyện Tiên Hải cho biết: Xác định diễn tập khu vực phòng thủ huyện là nhiệm vụ trọng tâm, Ban CHQS huyện đã quán triệt cán bộ, chiến sĩ và các lực lượng tham gia diễn tập nâng cao nhận thức về vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc diễn tập. Chủ động, tích cực làm tốt công tác tham mưu, triển khai các công tác chuẩn bị cho diễn tập. Phối hợp với các ban, ngành khảo sát và

thống nhất phương án điều chỉnh, bổ sung xây dựng hoàn thiện các hạng mục trong Sổ chỉ huy diễn tập, củng cố hoàn thiện thao trường diễn tập bảo đảm đúng yêu cầu đề ra. Chuẩn bị tài liệu, văn kiện vận hành cơ chế, hướng dẫn các nội dung và kịch bản diễn tập. Tiến hành luyện tập các nội dung thực binh. Tập trung bồi dưỡng nâng cao trình độ cho khung diễn tập và các thành phần tham gia diễn tập bảo đảm cao trình độ cho khung diễn tập và các thành phần tham gia diễn tập bảo đảm với yêu cầu nhiệm vụ và thực tế, thể hiện được sức mạnh phòng thủ của huyện. Đây là cuộc diễn tập lớn, quy động nhiều lực lượng, phương tiện tham gia, do đó quá trình huấn luyện và thực hành diễn tập phải bảo đảm an toàn tuyệt đối, chủ động công tác hiệp đồng giữa các lực lượng Ban CHQS huyện, Đồn Biên phòng Cửa Lán, Công an huyện và Trung đoàn 8 trong công tác cảnh giới, bảo vệ thao trường cả trên bộ, trên không và trên biển. Tiên Hải sẽ huy động nhân lực thuộc 10 khối đoàn thể, đơn vị liên quan; các tàu thuyền được điều động tập trung tại vị trí tiếp nhận, bán giao, tổ chức kiểm tra quân số,

phương tiện, trang thiết bị theo hướng dẫn của Ban CHQS huyện, Đồn Biên phòng Cửa Lán. Huyện yêu cầu các địa phương tham gia cuộc diễn tập chủ động quân lý, nắm chắc số lượng dân quân biển, nhân lực, tàu thuyền và phương tiện dân sự trước khi huy động tại cơ sở. Chú trọng làm tốt công tác dân vận tại nơi huấn luyện và đóng quân.

Thượng tá Trần Duy Bình cho biết thêm: Để cuộc diễn tập diễn ra an toàn, đạt hiệu quả cao nhất, hàng tuần, với vai trò cơ quan thường trực, Ban CHQS huyện tổ chức giao ban, kiểm điểm tiến độ công việc, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc. Theo kế hoạch, cuộc diễn tập khu vực phòng thủ huyện năm 2022 gồm ba giai đoạn. Giai đoạn 1: Chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng. Giai đoạn 2: Tổ chức chuẩn bị tác chiến phòng thủ. Giai đoạn 3: Thực hành tác chiến phòng thủ. Thông qua diễn tập là dịp để rà soát, đánh giá lại năng lực lãnh đạo, chỉ huy, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp, trình độ tổ chức hiệp đồng và năng lực làm tham mưu của chỉ huy và cơ quan quân sự, công an, các ban, ngành, đoàn thể của huyện trong xây dựng và hoạt động của khu vực phòng thủ.

Với sự chuẩn bị chu đáo của các cấp ủy đảng, chính quyền, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể và tinh thần trách nhiệm cao của mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân, cuộc diễn tập khu vực phòng thủ huyện Tiên Hải năm 2022 chắc chắn sẽ thành công tốt đẹp, góp phần tích cực vào việc xây dựng và giữ vững thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân trên địa bàn.

MẠNH THẮNG

LIÊN GIANG

Chăm lo công tác khuyến học, khuyến tài

Phát huy truyền thống hiếu học của địa phương, thời gian qua, Hội Khuyến học xã Liên Giang (Đông Hưng) tích cực huy động các nguồn lực thực hiện tốt công tác khuyến học, khuyến tài (KHKT), xây dựng xã hội học tập, góp phần nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhân tài, đưa sự nghiệp giáo dục của địa phương ngày càng phát triển.

Năm học 2021 - 2022, phong trào giáo dục của xã Liên Giang đạt được những thành tích khá toàn diện. Trong đó, Trường THCS Liên Giang xếp thứ 8/35 khối THCS trong toàn huyện; Trường Tiểu học Liên Giang xếp thứ 2/44 khối tiểu học trong toàn huyện và được Bộ Giáo dục và Đào tạo, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng bằng khen. Toàn xã có 77 học sinh đạt thành tích cao trong kỳ thi học sinh giỏi các cấp. Trong đó, cấp quốc gia có 1 giải nhất, 1 giải khuyến khích; cấp tỉnh có 5 giải nhất, 4 giải nhì, 4 giải ba, 3 giải khuyến khích; cấp huyện có 49 giải nhất, 2 giải nhì, 7 giải ba, 62/83 học sinh trúng tuyển vào các trường THPT công lập. Đạt được thành tích này, bên cạnh sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương, sự nỗ lực của thầy và trò các nhà trường và của các bậc phụ huynh còn có sự đóng góp tích cực Hội Khuyến học xã và các chi hội, đồng họ khuyến học trên địa bàn.

Ông Nguyễn Đức Hà, Chủ tịch Hội Khuyến học xã Liên Giang cho biết: Hội Khuyến học xã đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua xây dựng gia đình học tập, đồng họ học tập, cộng đồng, đơn vị học tập, đặc biệt là xây dựng các mô hình khuyến khích để nhân dân tham gia học tập, nâng cao dân trí. Toàn xã hiện có 9 chi hội khuyến học với trên 7.000 hội viên hoạt động hiệu quả. Hội Khuyến học xã luôn làm nòng cốt trong việc phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể thực hiện nhiều hoạt động thiết thực góp phần khơi dậy và phát huy truyền thống hiếu học của địa phương. Bên cạnh đó, Hội đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các nhà hảo tâm, các cơ quan, doanh nghiệp, con em xa quê thành đạt, các gia đình,

dòng họ ủng hộ xây dựng quỹ khuyến học. Nguồn quỹ do Hội vận động và tự quản lý bảo đảm sử dụng đúng mục đích, công khai, dân chủ vì thế luôn được sự tham gia đóng góp tích cực của các cá nhân, đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài huyện. Đến nay, nguồn quỹ khuyến học toàn xã đã huy động đạt trên 65 triệu đồng; quỹ khuyến học các chi hội đạt trên 50 triệu đồng; quỹ khuyến học của các dòng họ, nhà trường đạt 300 triệu đồng.

Nhận thức được tầm quan trọng của công tác KHKT, anh Nguyễn Đức An cùng các thành viên Hội đồng hương xã Liên Giang tại miền Nam đã tài trợ cho quỹ khuyến học xã Liên Giang 10 triệu đồng. Anh An chia sẻ: Là người con của quê hương, chúng tôi mong muốn đóng góp một phần nhỏ để xây dựng phong trào học tập ở Liên Giang ngày càng phát triển. Mong rằng các em học sinh sẽ nhận được các điều kiện tốt nhất để phát huy khả năng của mình, sau này trở thành những công dân giúp ích cho xã hội.

Từ nguồn quỹ huy động được, vừa qua, Hội Khuyến

học xã Liên Giang đã trao 111 suất quà trị giá gần 30 triệu đồng cho các thầy cô giáo, học sinh giỏi, học sinh nghèo vượt khó, kịp thời động viên, khích lệ thầy và trò các nhà trường tiếp tục phấn đấu thi đua dạy tốt, học tốt, đạt thành tích cao hơn trong năm học 2022 - 2023. Ngoài ra, chi hội khuyến học các thôn, nhà trường, ban khuyến học các dòng họ cũng tổ chức trao quà cho học sinh đạt thành tích cao trong học tập, học sinh nghèo vượt khó nhân dịp đầu năm học mới tạo không khí phấn khởi trong nhân dân và các em học sinh. Bên cạnh đó, Hội cũng phối hợp với Trung tâm học tập cộng đồng xã tổ chức tuyên truyền, mở lớp dạy nghề ngắn hạn, phát động phong trào nuôi heo khuyến học. Em Nguyễn Hà Thu, học sinh lớp 9A, Trường THCS Liên Giang rất vui vì năm nay là năm thứ ba liên tiếp em được biểu dương với danh hiệu học sinh giỏi cấp huyện môn Toán. Em chia sẻ: Em rất tự hào khi nhận được quà của Hội Khuyến học xã. Em sẽ phấn đấu học tập tốt hơn nữa để lớn lên trở thành người có ích,

NGUYỄN TRIỆU



Lãnh đạo xã Liên Giang tặng giấy khen cho học sinh có thành tích xuất sắc năm học 2021 - 2022.

PHÒNG, CHỐNG TÁC HẠI CỦA THUỐC LÁ

Bảo vệ sức khỏe gia đình bằng "Ngôi nhà không khói thuốc"

Đó là thông điệp mà tiểu phẩm chèo "Bố đã hiểu" cũng như nhiều tiểu phẩm khác tham gia hội thi giao lưu sáng kiến truyền thông "Gia đình có sức khỏe - Không khói thuốc" vừa được Bộ Y tế phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam tổ chức. Với tiểu phẩm này, Hội LHPN tỉnh Thái Bình đạt giải nhì hội thi.

Tiểu phẩm chèo "Bố đã hiểu" lấy bối cảnh trong gia đình có người bố nghiện

nặng thuốc lá, thuốc lào, trong khi người con gái là cán bộ hội phụ nữ, là tuyên truyền viên về phòng, chống tác hại của thuốc lá. Qua việc xem, nghe con gái tập luyện hát chèo đi thi hội thi giao lưu sáng kiến truyền thông "Gia đình có sức khỏe - Không khói thuốc" và thực tế bản thân sức khỏe đã giảm khi sử dụng thuốc lá, người bố đã hiểu tác hại và quyết tâm từ bỏ thuốc lá. Bằng việc sử dụng chèo với những thông

điệp, khẩu hiệu ngắn gọn dễ hiểu, dễ nhớ, tiểu phẩm đã góp phần truyền tải về tác hại của thuốc lá, những kỹ năng và kinh nghiệm của cán bộ, hội viên, phụ nữ được phát huy triệt để trong quá trình vận động các thành viên trong gia đình thực hiện những quy định của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá hướng tới xây dựng môi trường không khói thuốc. Trở về sau hội thi, chị Nguyễn Thị Yến, hội viên phụ nữ tổ 9, phường

Trần Hưng Đạo (thành phố Thái Bình), thành viên của hội thi cho biết: Tham gia hội thi cho 6 thành viên trong đội nhưng chúng tôi có các cán bộ hội phụ nữ tinh định hướng nội dung, có chỉ dẫn trong lĩnh vực biểu diễn hướng dẫn nên ngày càng nhập vai tốt hơn, thể hiện được tinh thần của tác phẩm là: phụ nữ chủ động lên tiếng, vận động người thân không hút thuốc, kêu gọi nam giới và cộng đồng cùng phụ nữ tạo ra những tổ ấm 100% không khói thuốc lá. Bản thân chúng tôi là những người mẹ, người con, người chị, người em trong gia đình cũng thêm những kiến thức để tuyên truyền trong gia đình, cơ quan, đơn vị. Còn chị Khúc Thị Xuân, cán bộ Hội LHPN tỉnh cho biết: Hội thi có 10 đội đến từ hội LHPN các tỉnh, thành phố. Đầu tham dự bằng những tiểu phẩm nhưng mỗi đội lại có những cách truyền tải khác nhau, qua đó cán bộ phụ nữ có cơ hội giao lưu, học hỏi, vận dụng sáng tạo tại địa phương mình để tuyên



Phân thi của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Thái Bình với tiểu phẩm "Bố đã hiểu".

Kết quả điều tra cho thấy, tỷ lệ hút thuốc lá điện tử ở nam giới tăng 14 lần, ở nữ giới tăng 10 lần so với 5 năm trở lại đây. Hai nhóm đối tượng dễ bị ảnh hưởng bởi các tác hại của thuốc lá, đặc biệt là hút thuốc lá thụ động tại nơi làm việc, trường học cũng như trong gia đình là phụ nữ và trẻ em. Từ đó là các hệ lụy về chất lượng giống nòi do hiện tượng nữ hóa vị thành niên, thanh niên, người trong độ tuổi sinh sản hút thuốc lá rất đáng báo động. Do vậy, phòng, chống tác hại của thuốc lá, bảo vệ phụ nữ, trẻ em khỏi các tác hại của thuốc lá cần phải được tăng cường hơn nữa.

Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên nhấn mạnh tại hội thi giao lưu sáng kiến truyền thông "Gia đình có sức khỏe - Không khói thuốc"

truyền tốt hơn về tác hại của thuốc lá. Theo các tuyên truyền viên, hiện các ngành, địa phương sử dụng rất nhiều các hình thức tuyên truyền phòng, chống tác hại của thuốc lá: treo pa nô, áp phích, khẩu hiệu, băng rôn, màn hình led, tuyên truyền lưu động, phát tờ rơi, đồng diễn thể thao, trên các phương tiện thông tin đại chúng. Trong khi nhận thức của người dân không đồng đều thì việc chuyển thể các quy định thành bài hát, tiểu phẩm chèo, kịch ngắn thì người xem vừa được giải trí vừa dễ dàng hiểu được các quy định. Phụ nữ là những người luôn chăm lo vun vén, xây đắp cho tổ ấm, được ví là người "giữ lửa" hạnh phúc trong gia đình. Để góp phần xây dựng những "Ngôi nhà không khói thuốc lá", thời

gian qua, bên cạnh sự vào cuộc tích cực của các ngành chức năng, các cấp hội phụ nữ trong tỉnh, các hội viên, phụ nữ đã phát huy vai trò của mình trong tuyên truyền, vận động người thân nói không với thuốc lá nhằm bảo vệ sức khỏe bản thân, gia đình và cộng đồng. Từ đó, nhiều kinh nghiệm hay, cách làm tốt đã được các chi em chia sẻ để mọi người cùng học tập và áp dụng với chính những người thân của mình. Việc tuyên truyền về phòng, chống tác hại của thuốc lá cũng được các cấp hội quan tâm bằng việc lồng ghép trong thực hiện cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch". Qua đó, đã giúp các hội viên, phụ nữ nâng cao nhận thức về tác hại của thuốc lá, bảo vệ sức khỏe bà mẹ và trẻ em.

KUẬN PHƯƠNG

Tập huấn nghiệp vụ xây dựng mô hình nhà văn hóa, khu thể thao thôn, tổ dân phố

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND huyện Tiên Hải vừa khai mạc lớp tập huấn nghiệp vụ xây dựng mô hình nhà văn hóa, khu thể thao thôn, tổ dân phố.

Tham gia lớp tập huấn có 100 học viên là công chức văn hóa xã; thành viên trong ban chủ nhiệm; câu lạc bộ văn nghệ, thể thao của các nhà văn hóa kiểu mẫu thị 6 xã, thị trấn là: Văn Trường, Nam Cường, Đông Phong, Tây Tiến, Vũ Lăng và thị trấn Tiên Hải, được truyền đạt các nội dung như: Quy định mẫu về tổ chức, hoạt động và tiêu chí của nhà văn hóa, khu thể thao thôn, tổ dân phố; phương pháp quản lý và tổ chức hoạt động nhà văn hóa; hoạt động văn nghệ quần chúng, câu lạc bộ; hướng dẫn tuyên truyền, cổ động trực quan, trang trí khánh tiết; hướng dẫn xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; xây dựng gia đình văn hóa, mua xe lăn và mua đồ dùng sinh hoạt.

Đây là việc làm ý nghĩa của Quý Thiện Tâm nhằm chia sẻ khó khăn với hộ nghèo, giúp các gia đình từng bước cải thiện đời sống, có thêm động lực để vươn lên thoát nghèo.

MẠNH THẮNG

Hỗ trợ 135 triệu đồng cho hộ nghèo xã Tây Phong và Tây Tiến

Hội Chữ thập đỏ huyện Tiên Hải vừa tổ chức trao kinh phí hỗ trợ sinh kế và sửa chữa nhà ở cho 18 hộ nghèo của 2 xã Tây Phong và Tây Tiến với tổng trị giá 135 triệu đồng. Toàn bộ kinh phí do Quỹ Thiện Tâm (Tập đoàn VinGroup) tài trợ. Trong đó có 2 gia đình được hỗ trợ kinh phí để sửa chữa nhà ở; 16 gia đình được hỗ trợ để phát triển chăn nuôi, khám chữa bệnh, mua xe lăn và mua đồ dùng sinh hoạt.

Đây là việc làm ý nghĩa của Quý Thiện Tâm nhằm chia sẻ khó khăn với hộ nghèo, giúp các gia đình từng bước cải thiện đời sống, có thêm động lực để vươn lên thoát nghèo.

DUY TÙNG